

โดยศุง บันเทิง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ปีช้แรก ประจำเดือนพฤษภาคม 2549

สรุปพิเศษ..



หลายสัปดาห์ก่อน บนรถโดยสารคันหนึ่ง ระหว่างทางกลับบ้าน ผมมีโอกาสได้เจอเจอกับเพื่อนร่วมทางวัยกลางคน ซึ่งเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ถึงสถานการณ์วุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคมการเมืองไทยในขณะนี้ ใช้จ่ายเวลาเฉพาะเรื่องนี้ยาวนานร่วมสิบนาที ชาวอเมริกันผู้ซึ่งอยู่เมืองไทยมานานหลายปีถามผมด้วยความแปลกใจมากกว่าทำไมถึงต้องมีคนออกมาขับไล่นายกฯ ด้วย ผมได้แต่ยิ้มๆ และตอบไปอย่างทีเล่นทีจริงว่า คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่า ทำอะไร

คลินตัน กับนักศึกษาฝึกงานของทำเนียบขาวที่ชื่อ โมนิกา ลูวินสกี ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1998 - 1999 ได้หรือไม่ ผมตอบไปว่า ยังพอจะจำได้อยู่บ้าง เขาจึงเริ่มเล่าให้ผมฟังว่า ในตอนนั้นสื่ออเมริกาค้างพากันขุดคุ้ยข่าวนี้กันยกใหญ่ เมื่อความจริงเริ่มปรากฏ ความนิยมในตัว คลินตันตกต่ำมาก คนส่วนใหญ่หันมาตั้งคำถามถึงจริยธรรมในตัวผู้นำอย่าง คลินตันว่า ยังมีความรักชอบ ธรรมอยู่หรือไม่ บางฝ่ายถึงกับออกมาเรียกร้องให้ลาออก คงไม่ต่างไปจากสถานการณ์ที่นายกฯ ของเรากำลังโดนเล่นงานอยู่ในตอนนี้สัก แะ้คลินตันจะไม่ลาออก แต่ที่สุดคลินตันในฐานะประธานาธิบดีก็ถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมติกล่าวโทษว่าให้การเป็นพยานเท็จและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เนื่องด้วยกรณีอื้อฉาวนี้ แต่เอาเข้าจริง คะแนนเสียงในชั้นวุฒิสภา ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนที่มาจากทุกมลรัฐ กลับได้ไม่ถึง 2 ใน 3 ในที่สุด เขาจึงไม่มีความผิด และพ้นโทษ โดยที่ไม่ต้องออกจากความเป็นประธานาธิบดีก่อนวาระอันควร แล้วทุกอย่างก็จบ กระแสต่อต้านก็สงบลง เพราะประชาชนยอมรับ

การเมืองเปรียบเทียบ... ระหว่างทาง

ตามใจคือไทยแท้ มาก่อนหรือเปล่า นั่นแหละคำตอบของผม

เขาได้เล่าให้ผมฟังอีกว่า ถ้าเป็นสังคมอเมริกันนะ ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้เลย เพราะอะไร ก็เพราะคนอเมริกันโดยทั่วไปมีสำนึกประชาธิปไตยอยู่ในจิตวิญญาณ ทุกคนรับรู้ถึงขอบเขตในเชิงสิทธิเสรีภาพของตัวเอง หากเขาไม่พอใจกับผู้นำในเรื่องใด เขาก็พร้อมที่จะออกมาเรียกร้องในส่วนนั้น เขาบอกย้ำว่าเฉพาะในส่วนนั้นเท่านั้น คนอเมริกันมิบังอาจที่จะไปขับไล่ผู้นำซึ่งมีที่มาจากประชาชนทั้งหมดทั้งมวลได้ ผมถามกลับไ้ว่า แล้วถ้าบังเอิญเราเกิดพลาดคนได้ผู้นำที่เลวขึ้นมาล่ะ จะทำอย่างไร เขาตอบกลับมามีว่า คนอเมริกันศรัทธาในรัฐธรรมนูญของตนเองอย่างมาก เพราะรัฐธรรมนูญนับเป็นกฎหมายสูงสุด ใครๆ ก็ต้องเคารพ มีอะไรก็ต้องว่ากันไปตามกติกา เขาว่ามาอย่างนี้ (ดูล้อมกรอบข้างท้าย)

เขาลองย้อนถามผมว่า ผมยังจำกรณีความสัมพันธ์ทางเพศอันอื้อฉาวระหว่างประธานาธิบดีบิล

ใน ตัวระบบ เมื่อกระบวนการสิ้นสุดลงอย่างนี้ คลินตันจึงมีความชอบธรรมในตำแหน่งอยู่ ผลออก มาเช่นนี้ทุกฝ่ายจึงยอมรับกันได้

เขากล่าวทิ้งท้ายก่อนจากกันว่า ทุกวันนี้เขาเองก็ไม่พอใจประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเขาในหลายๆ เรื่อง แต่เขาก็คงจะไม่ได้ แต่ อดทนรอ รอให้ถึงวันที่ท่านๆ นี้จะต้องไป ไปตามวิถีทางของระบบ ซึ่งก็คงจะอีกไม่นานเท่าใดนัก

ผมนั่งเงิบ ได้แต่นั่งภาวนาให้ระบบมันได้ทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง พิสูจน์ว่ามันไม่มีทางตันใดเลยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างหลายฝ่ายมักกล่าวอ้างกัน ทั้งที่ท่านนายกฯ ก็ได้ประกาศ “เว้นวรรค” ไปแล้วก็ตามที.

ณัฐกร วิทิตานนท์

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง